

Các Bộ Xây dựng, Vật tư, Lâm nghiệp, Giao thông vận tải, Nội thương, Tài chính, Văn hóa, Y tế phải phối hợp chặt chẽ với Bộ Giáo dục thực hiện có hiệu quả thông tư này. Cùng với việc thực hiện thông tư này, Bộ Giáo dục cần hướng dẫn các tỉnh chuẩn bị và thực hiện ngay kế hoạch xây dựng lại các trường, các phòng học bị trôi, sập sao cho thích hợp với điều kiện của từng vùng.

Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 1978

K.T. Thủ tướng Chính phủ

Phó thủ tướng

PHẠM HÙNG

CÁC BỘ

LIÊN BỘ

TÀI CHÍNH - TỔNG CỤC BƯU ĐIỆN

THÔNG TƯ liên bộ số 2918-TT/LB ngày 4-10-1978 hướng dẫn thi hành chính sách, chế độ đãi ngộ đối với nhân viên bưu điện xã nghi việc.

Căn cứ quyết định số 130-CP ngày 20-6-1975 của Hội đồng Chính phủ, thông tư số 45-BT ngày 24-3-1976, thông tư số 196-BT ngày 8-9-1977 của Thủ tướng về việc bổ sung chính sách, chế độ đãi ngộ đối với cán bộ xã và do tình hình đặc điểm của ngành bưu điện, sau khi đã trao đổi thống nhất ý kiến với Ban tổ chức của Chính phủ, liên bộ Tài chính—Tổng cục Bưu điện ra thông tư hướng dẫn việc thi hành các quy định trên đối với nhân viên bưu điện xã nghi việc như sau:

1. Trưởng trạm bưu điện xã già yếu (nam 55 tuổi, nữ 50 tuổi) có đủ 15 năm làm trưởng trạm bưu điện xã; hoặc là trưởng, phó ngành, cán bộ chuyên trách, nửa chuyên trách khác của xã được chuyển sang làm trưởng trạm bưu điện xã có thời gian công tác cộng lại đủ 15 năm, nếu được cấp trên quyết định cho nghi việc thì được hưởng trợ cấp thường xuyên hàng tháng là 12 đồng

(mười hai đồng) kể từ ngày có quyết định được hưởng, không có khoản truy lĩnh; khi ốm đau hoặc chết được hưởng các chế độ như các trường ngành khác của xã.

Chế độ này áp dụng cho cả những trường trạm bưu điện xã được Ủy ban nhân dân huyện cho nghi việc trước ngày ban hành quyết định số 130-CP ngày 20-6-1975 của Hội đồng Chính phủ hoặc nghi việc theo quyết định số 93-CP ngày 5-5-1972 của Hội đồng Chính phủ về cải tiến bưu điện địa phương, tính đến ngày nghi việc có đủ điều kiện được hưởng trợ cấp thường xuyên như quy định trên.

Riêng đối với trường trạm bưu điện xã ở các tỉnh, thành phố phía Nam, trong kháng chiến đã bị địch bắt giam tra tấn, sức khỏe bị giảm sút không đảm đương nổi nhiệm vụ nữa, được huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện quyết định cho nghi việc, thì ngoài các điều kiện xét trợ cấp thường xuyên như trên, có thể được xét giảm từ 3 đến 5 năm về thời gian giữ chức vụ công tác do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố quyết định (theo thông tư số 196-BT ngày 8-9-1977 của Thủ tướng).

Mọi chi phí về trợ cấp thường xuyên hàng tháng, ốm đau hoặc chết đối với trường trạm bưu điện xã đã nghi việc do kinh phí về xã hội của ngân sách tỉnh, thành phố đài thọ.

2. Những trường trạm bưu điện xã và bưu tá xã, do cải tiến bưu điện địa phương theo quyết định số 93-CP ngày 5-5-1972 của Hội đồng Chính phủ, được Ủy ban nhân dân huyện cho nghi việc, đã có thời gian công tác bưu điện xã ít nhất là 3 năm (tính đến ngày nghi việc) mà không đủ điều kiện để hưởng trợ cấp thường xuyên hàng tháng như quy định tại điểm 1 trên thì được xét trợ cấp một lần từ 30 đồng đến 100 đồng.

Tổng cục Bưu điện căn cứ vào thời gian công tác để định mức trợ cấp. Khoản trợ cấp một lần này do Tổng cục Bưu điện chi và tính vào giá thành kinh doanh của ngành bưu điện.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Hà Nội, ngày 4 tháng 10 năm 1978

K.T. Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện

Tổng cục phó
VŨ VĂN QUÝ

K.T. Bộ trưởng Bộ Tài chính

Thủ trưởng
VŨ TRÍ CAO